

# NEWS LETTER

JUNE 2023  
VOL. 225

## โครงการการระงับเหตุอัคคีภัยในอาคารและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN OFFICE



เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการการระงับเหตุอัคคีภัยในอาคารและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN OFFICE ณ ห้อง MINI THEATER ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

## กิจกรรม LIBRARY TOUR นักศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566



เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการให้ความรู้และทักษะการเข้าใช้บริการที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรม LIBRARY TOUR ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

## โครงการบริการวิชาการด้านการจัดห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวัดจักรสีห์



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ ด้านการจัดห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวัดจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000-900 พร้อมติดแถบสี และติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC จัดมุมหนังสือพิเศษต่าง ๆ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ



## โครงการบริการวิชาการด้านการจัดห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านโคกตูม



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ ด้านการจัดห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2566 โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000-900 พร้อมติดแถบสี และติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC จัดมุมหนังสือพิเศษต่าง ๆ ช่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ กิจกรรมสมุดทำมือจากกระดาษเหลือใช้

## การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2566



พศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ E-MEETING วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการดำเนินการตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 (ระยะครึ่งปี)

## KM เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



อาจารย์ปัญญาชี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้ให้ความรู้ในโครงการการจัดการความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ การจัดการพลังงานไฟฟ้า การจัดการใช้น้ำ/บำบัดน้ำเสีย การจัดการการใช้กระดาษ และการจัดการก๊าซเรือนกระจก ณ ห้องประชุม อาคาร 16 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566